

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๑๕๗๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนา ระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษา ดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ด้านการศึกษาโดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รายงานข้อมูลครั้งที่ ๑ ซึ่งจะเปิดระบบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยใช้ข้อมูลการเงินในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และรายงานผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> เข้าสู่ระบบโดยใช้ Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด คำชี้แจงและคู่มือการรายงานข้อมูลโครงการดังกล่าวได้ เมื่อสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ

๒. ให้สถานศึกษาในสังกัด ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน สำหรับการใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุนให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่ายอยู่ และยังไม่สิ้นสุดโครงการ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานข้อมูลในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. การรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา นามบุญลือ)

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๕๗๘-๙๑๐๓

โทรสาร. ๐-๔๕๗๘-๙๔๗๗

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒